

(สำเนา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประเภทสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๓๔ รายการ และหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๖ ชุด (ชุดละ ๔ เล่ม) ที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรทนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประเภทสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๓๔ รายการ และหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี จำนวน ๖ ชุด (ชุดละ ๔ เล่ม) ที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรทนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประเภทสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๒๐ รายการ (ตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีสุวรรณ (ชาย ปลึก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๔๓.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประเภทสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๔ รายการ (ตามแนบท้าย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คมเทียน ทอยส์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี (ชุดละ ๔ เล่ม) จำนวน ๖ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศึกษาภัณฑ์สมุทรสงคราม (ชายปลึก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ทวีป อมศิริ

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

สำเนาถูกต้อง

พิเชฐ จันทร์จำรัส

(นายพิเชฐ จันทร์จำรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง

ประกาศขึ้นไว้วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

โดย นายพิเชฐ จันทร์จำรัส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง